

Tâm tình phục vụ trong **Legio Mariae**

Đỗ Vân-Trang

Trước khi tham gia vào hội Đạo binh Đức Mẹ, mỗi lần nghe nói đến Legio Mariae, Trang thường có ý nghĩ: Legio chỉ dành riêng cho người già hay người về hưu, vì chỉ có các bác trong tuổi đó mới có thì giờ đọc kinh, lần chuỗi, cầu nguyện, hoặc đi thăm viếng tha nhân.

Nhưng khi vừa xong khóa tĩnh tâm Cursillo 3 ngày trên đồi Marywood, Trang đã được các anh chị trong nhóm Magnificat mời gọi vào nhóm và đồng thời cũng vào hội Legio. Vì lúc bấy giờ trái tim Trang còn tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria; lại thấy các anh chị quá ưu ái với mình nên hai vợ chồng Cường/Trang đã nhận lời gia nhập Hội.

Đến với **Legio Mariae** thuộc Cộng Đoàn nhỏ bé **Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp** này, Trang thấy ngoài các bác lớn tuổi còn có anh chị em khác trẻ hơn Cường/Trang.

Các anh chị sinh hoạt rất đều đặn và đầy nhiệt tình. Ngoài việc đọc kinh cầu nguyện, các anh chị còn đến viếng thăm những người già yếu, bệnh hoạn, những người bất hạnh, cũng như phục vụ những người vô gia cư và những cô gái lầm lỡ mang thai.

Mỗi khi cần viếng thăm hay cầu nguyện cho người nào các anh chị thường gọi nhau cùng đi. Mặc dù rất bận rộn trong cuộc sống hằng ngày, mọi người đều cố gắng sắp xếp thời giờ để đến với tha nhân qua các môi trường.

Sự nhiệt tình và hy sinh của các anh chị đã tạo được những tình cảm thân thương với những người mà Chúa đã gọi các anh chị đến. Và đó cũng là điều khích lệ lớn lao và hỗ trợ các anh chị rất nhiều trên con đường phục vụ Chúa qua tha nhân.

Đồng thời qua những lần đến với những người già yếu, ốm đau hay cùng khổ, các anh chị trong nhóm đã được nhìn thấy những tấm gương chịu đựng trong sự lặng lẽ, cũng như sự cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Chúa.

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con đến với nhau và cùng đồng hành với tha nhân trong Tình yêu của Chúa.

Xin Mẹ luôn dìu dắt và phù trợ cho các quân binh của Mẹ được kiên trì trong ơn gọi phục vụ và biết noi gương Mẹ trong Tin Yêu để làm sáng danh Cha trên Trời.

Bông Lòng

Hà Việt Văn

Tuổi già, suy nghĩ bông lông
Cho voi *nông nổi*, chắt chùng *cô đơn*
Nhớ *nguồn* đâu phải từng *con*
Không *cảm* sao cứ mãi *hờn* khôn nguôi
Soi gương nhận rõ là tôi
Nhưng sao "*Hẩn*" lại đứng ngòai ở đây ?
Nhà tôi không phải nhà này
Trước thềm, xây gạch *đắng, cay, đời*
Đất này đâu phải quê tôi
Di dân, ty nạn một thời "*oan khiên*"
Còn đâu nữa, ả Nam Quan
Cao nguyên Bau-xite ngập tràn *tàu ô*
Hoàng sa, Bản Giốc nên thơ
Bây giờ dưới gót giặc thù xâm lăng
Lối về tác nghẽn, xa xăm
Vào ra thơ thẩn vết *hằn* thêm sâu !!!
Nhìn về Quốc Tổ thương, đau

Dana Point, 30/04/2011